



โครงการประชุมวิชาการ “อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖” เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน”

ที่ สอนท.๐๗/๒๕๕๙

สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ครั้งที่ ๖

เรียน ท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการ กำหนดการ และแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

๒. เอกสารประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ

ด้วยสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายประสูติ และวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักอนามัยสิ่งแวดล้อมนักวิชาการ สาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ของรัฐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา ภาคเอกชนและประชาชนได้ทราบสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบของขยะมูลฝอยชุมชนและได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ พร้อมทั้งทราบแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการประชุมวิชาการครั้งนี้คณะผู้ร่วมจัดประชุมจะจัดทำเป็นข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการนี้คณะผู้ร่วมจัดการประชุมฯใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการโดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ ๒,๐๐๐ บาท สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการครั้งนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่งท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสามารถสอบถามรายละเอียดการประชุมได้ที่ คุณพรอรินทร์ สิทธิพล โทร 02-354-6047, 062-467-9084 หรือที่<http://www.thai-eha.org/> โดยชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อม เลขบัญชี ๐๕๑-๒๓๙๗๙๑-๙ ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อพร้อมส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินลงทะเบียนได้ที่โทรสาร02-354-8525 E-mail: teha.adm@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ประสานงาน:นางสาวพรอรินทร์ สิทธิพล

โทรศัพท์๐๖๒-๔๖๗-๙๐๙๔,๐-๒๓๙๕๔-๖๐๔๗

โทรสาร ๐ - ๒๓๙๕๔ - ๘๕๒๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไขเกษ)

นายกสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุม